

Số: 82/TB-CTHADS-VP

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị sơ kết
công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính
6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

Ngày 22/4/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022. Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời đánh giá tình hình, bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kết thúc hội nghị, đồng chí Cục trưởng kết luận, chỉ đạo như sau:

6 tháng đầu năm 2022 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều cán bộ công chức cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh bị nhiễm bệnh, các địa phương tập trung cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều việc thụ lý mới có số tiền phải thu lớn, ... đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS. Hệ thống các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thái Bình có nhiều cố gắng, tuy nhiên kết quả thi hành án còn thấp so với chỉ tiêu được giao, đạt 55,11% về việc và 11,12% về tiền (thiếu 27% về việc và 29,58% về tiền so với chỉ tiêu được giao). Với tinh thần quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung cao độ cho việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2022; Chỉ đạo quyết liệt đối với tất cả các mặt công tác theo chỉ đạo của Cục trưởng tại Thông báo kết luận số 166/TB-CTHADS-VP ngày 10/12/2021 và Công văn số 76/CV-CTHADS ngày 15/3/2022 về việc tập trung thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS năm 2022.

2. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ họp giao ban hàng tuần, Thủ trưởng đơn vị bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nắm chắc tiến độ giải quyết thi hành án của đơn vị và từng Chấp hành viên. Từ đó, kịp thời có giải pháp, biện pháp chỉ đạo

tích cực, hiệu quả, đồng bộ đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao năm 2022. Chỉ đạo tăng cường công tác xác minh, phân loại án, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng có giá trị lớn ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn hệ thống (*Có danh sách gửi kèm theo*) và các vụ việc trọng điểm năm 2022 đã được Tổng cục THADS phê duyệt, việc thi hành án thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về án tham nhũng, kinh tế.

3. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra và tự kiểm tra, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Yêu cầu các đơn vị căn cứ bảng tiêu chí thẩm tra công tác kiểm tra về THADS tiến hành rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra toàn diện của Tổng cục THADS và của Cục THADS tỉnh theo Kế hoạch kiểm tra công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022.

4. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, Tài chính, kế hoạch và công tác Văn phòng. Các đồng chí Chi cục trưởng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Chấp hành viên, kế toán nghiệp vụ xử lý kịp thời đối với các khoản tiền thi hành án, không để tồn quỹ số tiền lớn, thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022, yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

(*Gửi kèm theo Thông báo kết luận số 166/TB-CTHADS-VP ngày 10/12/2021 và Công văn số 76/CV-CTHADS ngày 15/3/2022 của Cục THADS tỉnh Thái Bình, Danh sách các vụ việc cần tập trung giải quyết 6 tháng cuối năm 2022*).

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục;
- Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục trưởng CCTHADS huyện, thành phố (để t/h);
- Trang TTĐT THADS (để đăng tải);
- Lưu: VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Quang Huy

Số: 166 /TB-CTHADS

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Cục trưởng Lê Thanh Tình tại Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022

Ngày 03/12/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2022.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tình - Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan THADS tỉnh: những năm qua công tác THADS tỉnh Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo THADS tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành hữu quan. Hệ thống THADS trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác THADS tỉnh Thái Bình năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đạt 86,55% về việc và 52,83% về tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành (vượt 4,05% về việc và 12,73% về tiền so với chỉ tiêu được Tổng Cục THADS giao; tăng 1,28% về việc và 10,24% về tiền so với năm 2020), đã thi hành được nhiều vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Các mặt công tác khác như: tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; tiếp công dân, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; tài chính kế toán, văn phòng... thực hiện ngày càng hiệu quả và nề nếp. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị.

Các đơn vị, cá nhân rà lại toàn bộ kết quả năm 2021 - thẳng thắn đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế (nhất là tồn tại, hạn chế thuộc về chủ quan), đồng thời nhận định rõ tình hình công tác năm 2022, những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp phù hợp, cụ thể để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà Nước và các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh

Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường

công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC; Chỉ thị số 04-CT/TW; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn Hệ thống THADS; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, chủ động nắm bắt tình hình và ứng phó kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS.

2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC. Nghiêm túc xây dựng, ban hành, lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022. Chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác. Tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Phân công, phân nhiệm cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hàng tuần các đơn vị phải tổ chức họp giao ban, rà soát, chỉ đạo công việc và thực hiện ghi sổ nghị quyết.

3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác nghiệp vụ

- Tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật THADS, Luật Tố tụng hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành, và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác THADS, THAHC. Trong đó, chú trọng công tác xác minh đảm bảo kịp thời, chính xác để đưa ra giải pháp tổ chức thi hành triệt để những vụ việc có điều kiện thi hành.

- Tập trung nguồn lực để thực hiện quyết liệt việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, ưu tiên thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành đối với các vụ việc thu hồi tài sản cho nhà nước, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, hạn chế sai sót, tiêu cực có thể xảy ra.

- Lập kế hoạch thi hành án cụ thể đối với các vụ việc thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, những vụ việc thi hành có giá trị lớn, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành chỉ tiêu của Hệ thống.

- Tập trung theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và các cơ quan có thẩm quyền khác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Nâng cao trách nhiệm của toàn Hệ thống THADS, nhất là thủ trưởng cơ quan THADS trong việc tổ chức thực hiện Quy trình THADS, Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ. Thường xuyên cập nhật kết quả đấu giá tài sản, kiểm kê vật chứng, tài sản tạm giữ, các khoản tiền tạm giữ, tạm thu để thi hành án.

- Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành. Các cơ quan THADS thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để kịp thời có biện pháp chỉ đạo giải quyết.

4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác tiếp công dân và kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thực hiện nghiêm chế độ Thủ trưởng cơ quan trực tiếp tiếp công dân định kỳ; chú trọng việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp, hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về THADS, THAHC, thực hiện chất lượng, hiệu quả việc tự kiểm tra, khắc phục triệt để tình trạng vi phạm, tái vi phạm khi đã được nêu ra trong kết luận kiểm tra, kiểm sát. Tập trung kiểm tra công tác xác minh, phân loại án; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; thẩm định giá, đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá để thi hành án.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, nhất là ở địa bàn có nhiều đơn thư, thông tin báo chí phản ánh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.

5. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức cán bộ

- Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công chức THADS và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị;

Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ công vụ, tuân thủ chặt chẽ thời giờ làm việc theo quy định.

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong THADS, theo dõi THAHC. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 779/QĐ-TCTHADS ngày 30/9/2021 của Tổng cục THADS về Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025. Hạn chế tới mức thấp nhất số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự. Kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biểu hiện những nhiều, tiêu cực hay suy thoái về đạo đức, lối sống.

- Thực hiện công khai, minh bạch, thực chất công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống THADS hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

6. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác văn phòng

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại các cơ quan THADS. Triển khai phương thức thực hiện trực tuyến một số TTHC trong lĩnh vực THADS nhằm tiến tới cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS. Tập trung hoàn thiện, vận hành hiệu quả các phần mềm phục vụ hoạt động quản lý điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan trong Hệ thống như: Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS; Phần mềm hỗ trợ trực tuyến; Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Phần mềm quản lý cán bộ THADS. Đảm bảo khả năng trích xuất số liệu phù hợp với các biểu mẫu báo cáo, thống kê.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử THADS. Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số. Theo dõi, đôn đốc chế độ báo cáo kịp thời, chính xác, khắc phục triệt để tình trạng chậm nộp báo cáo, nội dung báo cáo không đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

- Triển khai công tác xây dựng, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 bảo đảm công bằng, minh bạch, kịp thời, đúng pháp luật, bám sát biên chế được giao. Hướng dẫn, điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2022 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

7. Nhóm nhiệm vụ liên quan đến công tác Đảng, đoàn thể

Quan tâm thực hiện tốt công tác Đảng, đoàn thể, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy nguồn lực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận được Thông báo, yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí Chi cục trưởng triển khai, thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo cục (để chỉ đạo);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Các Chi cục THADS huyện, thành ph (để t/h);
- Lưu: VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phạm Quang Huy

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **76** /CV - CTHADS
V/v tập trung thực hiện chỉ tiêu,
nhiệm vụ THADS năm 2022.

Thái Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố.

Qua phân tích số liệu thống kê Thi hành án dân sự (THADS) 5 tháng đầu năm 2022 cho thấy: Toàn tỉnh đạt tỷ lệ 49,67% về việc và 10,27% về tiền, so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao (82% về việc và 40,6% về tiền) thì toàn tỉnh còn thiếu 32,33% về việc và 30,33% về tiền. So với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ thi hành án xong đạt 55,39% về việc và 5,59% về tiền) thì tỷ lệ thi hành án xong về việc thấp hơn 5,28%; tỷ lệ thi hành án xong về tiền cao hơn 4,68%. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại một số đơn vị có số tiền thụ lý mới cao (Cục THADS tỉnh: 56 tỷ đồng, Chi cục THADS thành phố: 247 tỷ đồng) dẫn tới số tiền có điều kiện thi hành cao (495 tỷ đồng) trong khi đó các đơn vị vẫn chưa thực hiện được việc kê biên tài sản nên rất khó đảm bảo tiến độ hoàn thành trước 30/9/2022. Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán dài đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Cục THADS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị trong việc khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh đồng thời duy trì, đảm bảo hoạt động của cơ quan THADS đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một số Thủ trưởng đơn vị thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Chấp hành viên chưa chủ động, tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thi hành án.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Công văn số 679/TCTHADS-TKDLCN 2022 về việc tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ. Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung cao độ cho việc chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022; triển khai thực hiện đầy đủ, linh hoạt các giải pháp đã được chỉ đạo tại Quyết định số 1020/QĐ-TCTHADS ngày 24/12/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS và Quyết định số 05/QĐ - CTHADS ngày 12/01/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2022 cho các cơ quan THADS. Đồng chí Trưởng phòng, Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị mình. Cục THADS tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với Trưởng phòng, Chi cục trưởng,



nhất là những Chấp hành viên thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó sẽ tập trung cao độ vào kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với những vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm mà chưa có kết quả, không có lý do chính đáng.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành có kết quả đối với các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng (*Có danh sách kèm theo*); các vụ việc thi hành án trọng điểm năm 2022 đã được Tổng cục THADS phê duyệt: vụ Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Cục tỉnh), vụ Độ - Ruyên (Chi cục Kiến xương), vụ Thuần - Thặng (chi cục Tiền Hải), vụ Sánh - Tạnh (chi cục Vũ Thư), vụ Việt - Quỳnh (Chi cục Hưng Hà).

2. Khẩn trương nghiên cứu Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên được ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS để kịp thời ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên phù hợp thực tiễn địa phương mình.

Giao phòng Tổ chức cán bộ rà soát biên chế, số lượng chấp hành viên, khối lượng công việc mỗi chấp hành viên, đơn vị đang tổ chức thi hành, kịp thời tham mưu Cục trưởng điều động, biệt phái công chức hoặc chấp hành viên từ nơi chấp hành viên, đơn vị ít việc tới nơi Chấp hành viên, đơn vị phải thi hành số lượng việc, tiền lớn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn biên chế hiện có.

3. Triển khai thực hiện đầy đủ Quyết định số 89/QĐ-TCTHADS ngày 28/01/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS và Quyết định số 11/QĐ-CTHADS ngày 19/01/2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2022.

Tổ chức tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố ý xác minh không đầy đủ, phân loại thiếu chính xác, chậm tổ chức thi hành đối với những vụ việc đã phát hiện đương sự có tài sản, đặc biệt những vụ việc có điều kiện đã ra quyết định thi hành án trên 1 năm chưa thi hành xong; vụ việc thi hành các khoản thu liên quan đến tổ chức tín dụng, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói chung và vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; những vụ việc có tài sản bảo đảm, cơ quan THADS đã kê biên, nhưng chưa bán đấu giá hoặc đã bán đấu giá thành nhưng chậm giao tài sản.

Quá trình tổ chức thi hành án phải đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Nhưng cần kiên quyết, kịp thời xử lý các trường hợp cố tình lợi dụng tình hình dịch, bệnh để kéo dài thời gian tổ chức thi hành án nhằm trục lợi.

4. Thủ trưởng cơ quan THADS phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt việc ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án và những vụ việc chuyển số theo dõi riêng (Chấp hành viên phải chịu trách nhiệm về việc xác minh, đề xuất, Thủ trưởng cơ quan THADS phải trực tiếp ra quyết định và chịu

trách nhiệm về việc ra quyết định đối với việc chưa có điều kiện thi hành án và việc đưa vào sổ theo dõi riêng). **Lưu ý:** Thủ trưởng cơ quan THADS phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ các vụ việc đưa vào sổ theo dõi riêng phải bảo đảm theo đúng quy định. Tuyệt đối không được lợi dụng việc chuyển sổ theo dõi riêng làm sai lệch số liệu thi hành án chạy theo thành tích.

Kịp thời cập nhật thông tin về việc chưa có điều kiện thi hành lên Trang/Cổng thông tin điện tử THADS; chỉ đạo sát sao việc cập nhật thông tin lên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS. Các đồng chí thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu được đăng tải trên Trang Công thông tin và trên phần mềm.

Khẩn trương rà soát các trường hợp đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, lập hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để xét miễn giảm, nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Kể từ kỳ thống kê 6 tháng đến hết 12 tháng năm 2022, các đơn vị gửi danh sách án có điều kiện thi hành và án chưa có điều kiện thi hành về phòng nghiệp vụ để tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết thi hành án của các đơn vị. Trong trường hợp tỷ lệ thi hành án xong về việc, về tiền tại thời điểm báo cáo hàng tháng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 phải có báo cáo giải trình rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục gửi về Cục THADS tỉnh cùng thời điểm gửi thống kê báo cáo.

5. Chỉ đạo Chấp hành viên phối hợp chặt chẽ với kế toán nghiệp vụ, rà soát, đánh giá, có biện pháp xử lý dứt điểm đối với tiền tồn và những vật chứng, tài sản đã có bản án, quyết định của Tòa án và đủ điều kiện để xử lý. *Kiểm soát chặt chẽ việc thu, nộp, gửi tiền tại các tài khoản ở Ngân hàng, Kho bạc, nhất là những khoản tiền lớn, có liên quan đến việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong các bản án về kinh tế, tham nhũng. Đảm bảo việc gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng, kho bạc nhà nước đúng định của pháp luật. Kịp thời kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, kho bạc nhà nước không đúng quy định của pháp luật.*

6. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực THADS; nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh trong công tác đánh giá cán bộ. Kiên quyết không xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đối với những Chấp hành viên không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ giao. Thường xuyên rà soát, đánh giá và đề xuất Cục THADS tỉnh để xử lý hoặc báo cáo lãnh đạo Tổng cục THADS có biện pháp xử lý phù hợp đối với những Chấp hành viên không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, tin học và có biểu hiện trì hoãn, những nhiều, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực thi công vụ.

7. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS địa phương để nâng cao hiệu quả công tác THADS, nhất là trong tình hình dịch, bệnh Covid-19 hiện nay.

Tăng cường công tác phối hợp trong công tác THADS. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm sát và các cơ quan chuyên môn ở địa phương để đảm bảo hoạt động THADS đúng quy định của pháp luật, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong THADS.

8. Tăng cường tính tích cực, chủ động, trách nhiệm trong hoạt động Thi hành án hành chính (THAHC), đảm bảo theo dõi THAHC thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm của cơ quan THADS trong theo dõi THAHC, nhất là việc kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức không chấp hành án hành chính. Kịp thời báo cáo Cục THADS để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh xử lý trách nhiệm đối với UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện không chấp hành án hành chính.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó cục trưởng;
- Lưu VP.



CỤC TRƯỞNG

Lê Thanh Tình

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH THÁI BÌNH

DANH SÁCH CÁC VỤ VIỆC CÁN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT

(6 tháng cuối năm 2022)

(Ban hành kèm theo Thông báo kết luận của Cục Trưởng tại HN Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022)

TT	Đơn vị	Tên vụ việc	Tổng số tiền
1	Cục tỉnh	Vụ Yên Thịnh, vụ Công ty Phú Hoàng Phát	60 tỷ
2	Hưng Hà	2 vụ Hưng Hồng (KB xử lý TS thế chấp), Thu Bình (đã ra QĐ KB), Lợi Ngợi vụ Tuấn - Thắm, An - Chiên, vụ Hồng, Thuận, Độ - Sim	7,6 tỷ
3	Vũ Thư	Vụ Nhuận Nụ 1,1 tỷ, Cty Hoàng Anh 0,9 tỷ, vụ Trần Thị Vân 1,1 tỷ, vụ Công ty Ngọc Thắng 6,9 tỷ	10 tỷ
4	Thành phố	Vụ: Cty Xơ Polyester 131 tỷ, Cty Quang Minh: 30 tỷ, Cty Phương Linh 20 tỷ; Cty Lâm Quyết 9,7 tỷ; vụ Châm - Phi 5,9 tỷ; vụ Cty Hoàng Thắng: 3,2 tỷ;	206 tỷ
5	Kiến Xương	vụ Cty Khải Hương 2,8 tỷ; vụ Cty Ngọc Thắng 1,9 tỷ; Cty Tường An 2,1 tỷ; Vụ: Nguyệt Ánh 1,4 tỷ, Rạng - Hồng 1 tỷ, vụ Phạm Ngọc Tiến 0,8 tỷ	3,2 tỷ
6	Đông Hưng	Vụ: Cty DV Thái Bình Sơn 5,3 tỷ; vụ Đỗ Xuân Quyết 4,2 tỷ; vụ Lê Đình Sơn 1 tỷ Vụ Cty Cơ khí Đại Dương 2,2 tỷ; Vụ Cty Thép Đông Hưng 2,9 tỷ;	13,3 tỷ
7	Thái Thụy	Vụ: Cty 6: 5,2 tỷ, Vụ Công ty Hải Thắng 144 tỷ	149,2 tỷ
8	Tiền Hải	Vụ: Ngoan Thuận: 1,6 tỷ, vụ Vũ - Thắm 0,9 tỷ; vụ Văn - Chính 1,4 tỷ; 7 vụ NH Công thương: 3,3 tỷ	7,2 tỷ
9	Quỳnh Phụ	Vụ Phúc Thành Vinh 0,7 tỷ, Cty Huy Hoàng 0,9 tỷ, 3 vụ: Tiến: Quyết, Trương 1,7 tỷ	3,3 tỷ
		Tổng toàn tỉnh	459,8 tỷ

